

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สนส. /2567

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง  
ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

1. เหตุผลในการออกประกาศ

ด้วยสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในระบบสถาบันการเงินปัจจุบัน รวมถึงพัฒนาการของบริการทางการเงิน และการทำธุรกรรมรูปแบบใหม่ ซึ่งมีความซับซ้อนและความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งมีลักษณะการให้บริการและการทำธุรกรรมทางการเงินที่ใกล้เคียงกับธนาคารพาณิชย์ แต่อาจมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจจึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งในด้านจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและการควบคุมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแลให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งครอบคลุมทั้งกรณีการแต่งตั้งบุคคลใหม่หรือแต่งตั้งบุคคลเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

ในครั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและเสนอชื่อกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งกรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีกรรมการไม่เพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะเป็นผู้ดำเนินการขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองของกรมการรัฐวิสาหกิจตามกระบวนการต่อไป รวมถึงเพิ่มความชัดเจนของหลักเกณฑ์การขอความเห็นชอบก่อนต่อวาระของผู้จัดการ และการแจ้งการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในเรื่องเดียวกันของสถาบันการเงิน

## 2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 120/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามความในประกาศฉบับนี้

## 3. ประกาศและหนังสือเวียนที่ยกเลิก

3.1 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงวันที่ 2 กันยายน 2562

3.2 หนังสือเวียน ที่ ผนส.(01)ว. 25/2566 เรื่อง การชักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2566

## 4. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง

## 5. เนื้อหา

### 5.1 คำจำกัดความ

“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่เป็นที่ปรึกษาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือบุคคลที่อาจทำหน้าที่เปรียบเสมือนกรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ แต่เพียงใช้ชื่อว่าเป็นที่ปรึกษาเท่านั้น รวมไปถึงบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว แต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่รวมถึงบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมีลักษณะของงานที่ใช้ความรู้ความสามารถพิเศษด้านเทคนิค หรือใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ที่ปรึกษางานบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาด้านภาษี ที่ปรึกษาด้านภาษา ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารองค์กร ที่ปรึกษาด้านประกันภัย ที่ปรึกษาด้านแบบจำลองเชิงปริมาณขั้นสูง

“กรรมการโดยตำแหน่ง” หมายความว่า กรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงาน ตามที่กฎหมายจัดตั้งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งกำหนด และให้หมายความรวมถึง กรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานราชการด้วย

## 5.2 หลักการ

กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน เฉพาะกิจเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดทิศทางและติดตามดูแลการดำเนินงานของสถาบัน การเงินเฉพาะกิจให้อยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance) ตลอดจนกำกับดูแลให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจปฏิบัติตามกฎหมายและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ผู้ที่ดำรง ตำแหน่งดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความรู้ความสามารถในการบริหารกิจการและควบคุมการดำเนินงาน ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการที่ ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งกำหนดปัจจัยประกอบการพิจารณาเห็นชอบ โดยให้ดำเนินการตาม กระบวนการที่กำหนดในหลักเกณฑ์นี้

## 5.3 การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการ แต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งบุคคลใหม่หรือแต่งตั้งบุคคลเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อไป โดยให้ดำเนินการดังนี้

### 5.3.1 การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

(1) การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ โดยให้สถาบัน การเงินเฉพาะกิจขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนเสนอรายชื่อบุคคลต่อ คณะกรรมการกฤษฎีกาของกรมการรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ ในกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีกรรมการไม่เพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะเป็นผู้ดำเนินการขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนเสนอรายชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการกถนกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจต่อไป

(2) การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้จัดการต้องดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้าง เพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตามกฎหมายต่อไป **ทั้งนี้ ในกรณีการต่อวาระให้กับบุคคลเดิมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจขอความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนทุกครั้ง**

สำหรับตำแหน่งผู้มีอำนาจในการจัดการอื่น และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเสนอขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งที่ว่างอยู่ ซึ่งตำแหน่งที่ว่างนั้นเป็นตำแหน่งที่ต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการแต่งตั้ง โดยหากต่อมาบุคคลดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างซึ่งตนเคยรักษาการอยู่ ก็ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยอีก เนื่องจากถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวในตำแหน่งนั้นแล้ว และให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจรายงานให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบตามแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดในข้อ 5.4 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

(3) สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายจัดตั้งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่ง กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

(4) ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจส่งหนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ **พร้อมเอกสารประกอบและจัดส่งตามช่องทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในคู่มือสำหรับประชาชน** โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นทราบภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอ และเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน **และให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจแจ้งการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา แล้วแต่กรณี ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แต่งตั้งด้วย**

ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่าบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งดังกล่าวขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยข้างต้น ให้บุคคลดังกล่าวรายงานต่อประธานกรรมการ หน่วยงานที่ทำหน้าที่เจ้าของ และธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบ และให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการถอดถอนบุคคลดังกล่าวออกจากตำแหน่ง สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเสนอให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตามกฎหมายถอดถอนต่อไป

อนึ่ง สถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่พึงเปิดเผยชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อสาธารณชนก่อนได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย หากมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับตำแหน่งที่ต้องขอความเห็นชอบก่อนการแต่งตั้ง ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี

### 5.3.2 ปัจจัยประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

อย่างไรก็ตาม กรณีที่บุคคลดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 5.2.1 (4) ถึง (6) ข้อ 5.2.2 (1) ข้อ 5.2.2 (2) (2.2) และข้อ 5.2.2 (3) ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนำ

ปัจจัยอื่นมาประกอบการพิจารณาตามเหตุผลและความจำเป็นในแต่ละกรณี โดยปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณามีดังต่อไปนี้

- (1) ลักษณะต้องห้ามนั้น มิได้ร้ายแรง หรือมิได้ส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ถึงขั้นไม่สมควรได้รับความเห็นชอบ
- (2) ระยะเวลาที่ล่วงเลยมานับจากการมีลักษณะต้องห้ามนั้นต้องไม่น้อยกว่า 10 ปี
- (3) ลักษณะต้องห้ามนั้น มิได้มีผลกระทบต่อการใช้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ
- (4) ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล หรือนัยสำคัญของหลักฐานหรือเหตุการณ์ ตลอดจนผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (5) ไม่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good corporate governance) หรือไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น

### 5.3.3 การเพิกถอนการให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

หากปรากฏในภายหลังว่าบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ 5.3.1 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเพิกถอนการให้ความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้ว

## 6. บทเฉพาะกาล

สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ให้ยังคงดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไปได้จนครบวาระ อย่างไรก็ตาม หากปรากฏในภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้บุคคลดังกล่าวรายงานต่อประธานกรรมการ หน่วยงานที่ทำหน้าที่เจ้าของ และธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบ และให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการถอดถอนบุคคลดังกล่าวออกจากตำแหน่ง

7. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม 2567

(นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

โทรศัพท์ 0 2283 6875, 0 2283 6392